

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สรุป ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>1. มาตรการ ปิดสถานที่ ชั่วคราว</p> <p>คำสั่งที่ 92/2564 คำสั่งที่ 98/2564</p>	<p>ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ (คำสั่ง 92/2564)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด - โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง - ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต - สถานรับเลี้ยงเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล หรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ - สถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้น ที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ - สถานที่ซึ่งใช้ในการปฏิบัติธรรม นอกเหนือจากสถานที่ตามข้อ 3 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 66/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (ข้อ 3 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือ คำสั่ง ของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา) - สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในร่มและกลางแจ้ง - สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด โดยมีจุดประสงค์เพื่อการค้า - สระว่ายน้ำที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป - โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร - ปอดตักุ้ง (คำสั่งที่ 98/2564) - ห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือ กิจกรรมอย่างอื่นใดที่มีลักษณะระเช่นเดียวกัน (คำสั่งที่ 98/2564) <p><u>ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่ง 92/2564) - ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่ง 98/2564)
<p>2. มาตรการควบคุม ผู้เดินทางเข้ามา ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่</p> <p>คำสั่งที่ 81/2564 ประกาศฉบับที่ 17/2564 ประกาศฉบับที่ 23/2564 ประกาศฉบับที่ 31/2564</p>	<p><u>ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด</u> (ประกาศฉบับที่ 23/2564) ต้องปฏิบัติดังนี้</p> <p><u>บุคคลทั่วไป</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ - ต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ เอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรณีมีความจำเป็นที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต ฯลฯ) หรือ QR Code ที่ได้รับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” http://covid-19.in.th หรือยื่นเอกสารอื่นใดที่แสดงผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ - รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที - ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab) ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทุกราย และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับแต่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ (Home Quarantine/ Local Quarantine/ ALQ)

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>2. มาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)</p> <p>คำสั่งที่ 81/2564 ประกาศฉบับที่ 17/2564 ประกาศฉบับที่ 23/2564 ประกาศฉบับที่ 31/2564</p>	<p><u>พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่งสินค้าทุกประเภท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ - รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที - ตรวจสอบเชื้อโควิด-19 (Swab) ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทุกราย และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับแต่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ (Home Quarantine/ Local Quarantine/ ALQ) - กรณีที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่กักตัว (Quarantine) ก่อนครบ 14 วัน เนื่องจาก การประกอบอาชีพ ให้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อพิจารณาอนุญาต ตามแบบ ชม. 4 - เมื่อเดินทางกลับเข้าในพื้นที่เชียงใหม่อีก จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใหม่ทั้งหมด (ลงระบบ CM-CHANA / Quarantine / SWAB) <p>* <u>การขอผ่อนผัน ไม่ Swab และ ไม่กักตัว ต้องปฏิบัติดังนี้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด - 19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน - ผู้ที่มีผลการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้หลักฐานการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ - วัคซีน Sinovac/ SinoPharm/ Moderna/ Pfizer/ Sinovac+ AstraZeneca/ Sputnik V จำนวน 2 โดส - วัคซีน Johnson & Johnson/ AstraZeneca ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน - วัคซีนอื่น ๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด - ยื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมแบบ ชม. 4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งคุมไว้สังเกต (Control for observation) ทั้งนี้ ผู้ได้รับการผ่อนผัน จะต้องบันทึกรายละเอียดประจำวันเพื่อประเมินตนเอง ตามแบบ ชม. 3 - หากเป็นผู้ที่มีอาการสงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาจออกคำสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ Swab และกักตัว เป็นเวลา 14 วัน <p><u>ผู้ที่มีมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ - รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที - ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-Monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล <p>* ให้เจ้าบ้าน ผู้ดูแลสถานที่พัก หัวหน้าหน่วยงานราชการ เจ้าของสถานประกอบการ มีหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ) กรณีมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าที่พักบ้านตนเองที่เป็นเจ้าบ้าน หรือสถานที่พัก ที่ตนเองมีหน้าที่ดูแล หรือสถานที่พักของหน่วยงานราชการ หรือที่พักอาศัยที่เจ้าของประกอบการ จัดให้ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นพักอาศัย แล้วแต่กรณี <p>* ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่แต่งตั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นชุดปฏิบัติการโควิดหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>* ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ- ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการลงทะเบียน CM-CHANA หรือ แบบ ชม.1/ชม.2 แล้วแต่กรณี และรวบรวมรายชื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ</p>

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>2. มาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)</p> <p>คำสั่งที่ 81/2564 ประกาศฉบับที่ 17/2564 ประกาศฉบับที่ 23/2564 ประกาศฉบับที่ 31/2564</p>	<p>* การกักตัว (Quarantine) หมายถึง กักตัว ณ สถานที่พักอาศัย (Home Quarantine) หรือสถานกักกันโรคของรัฐ (Local Quarantine) หรือ โรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดโดยผู้กักตัวออกค่าใช้จ่ายเอง (Alternative Local Quarantine)</p> <p>* การขอผ่อนผัน ไม่ Swab และ ไม่กักตัว ตามคำสั่งที่ 81/2564 จะต้องฉีดวัคซีนครบถ้วน</p> <p><u>ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท</u></p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งที่ 31/2564)</p>
<p>3. มาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว</p> <p>คำสั่งที่ 62/2564</p>	<p>- ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>- แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติโดย จะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย / นายจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ เช่น สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง สำเนาหนังสือเดินทาง เอกสารหลักฐานระบุที่พักอาศัย / นายจ้างต้องยื่นผลการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี RT-PCR ของลูกจ้างที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง</p> <p>- แรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A ที่จะเดินทางออกไปทำงานในจังหวัดอื่น ๆ นายจ้างต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยแสดงจุดหมายปลายทางสถานที่ที่จะไปทำงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>- แรงงานต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L- A ที่จะเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ให้ขออนุญาตต่อศูนย์ควบคุมโรคอำเภอ โดยนายจ้างต้องจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง</p> <p>- แรงงานต่างด้าวที่มาจากพื้นที่อื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขในคำสั่ง</p> <p>- เมื่อแรงงานต่างด้าวเข้าไปสถานที่ทำงานก่อสร้าง หรือแคมป์แรงงานแล้ว ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและครอบครัวออกนอกเขตอำเภอ เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ยื่นขอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่พิจารณากรณีละเลย แล้วขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำแบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ตามแบบที่กำหนด</p> <p>- <u>ให้นายจ้างจัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โควิด 19 ในสถานที่ทำงานก่อสร้างหรือแคมป์คนงาน</u> ดังนี้ จัดทำทะเบียนคนงานและครอบครัวที่พักอาศัย การแยกที่พักคนงานก่อสร้างให้มีห้องน้ำส่วนตัว การจัดน้ำดื่มและภาชนะในการบริโภคไม่ให้แรงงานใช้ร่วมกัน จัดพื้นที่ให้เพียงพอไม่ให้เกิดความแออัด รักษาอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A) กำหนดให้มีอาสาสมัครในแคมป์คนงานก่อสร้าง ทำหน้าที่เฝ้าระวังการป่วยและการติดเชื้อ</p> <p><u>ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งปรับทั้งจำ</u></p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งที่ 62/2564)</p>

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>4. มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คำสั่งที่ 136/2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ <u>ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งขาด</u> ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต ** กิจกรรมดังต่อไปนี้ สามารถจัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด <ol style="list-style-type: none"> (1) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก (2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข (3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก หรือความสะดวกแก่ประชาชน (4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ราชการกำหนด (5) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ สปม. กำหนด” - <u>ให้ผู้จัดกิจกรรมกำหนดเวลาการทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</u> - <u>การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา</u> ณ ศาสนสถาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือ คำสั่ง ของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา - <u>ให้ผู้จัดกิจกรรม</u> เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแบบที่กำหนด ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้ที่เสร็จกิจกรรม - <u>ให้พนักงานเจ้าหน้าที่</u> ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคคล สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนไขเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันที <p style="text-align: center;"><u>ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท</u></p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งที่ 136/2564)</p>
<p>5. มาตรการเกี่ยวกับการพนัน</p> <p>คำสั่งที่ 60/2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ให้ปิด</u> สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา สนามชนกวาง สนามชนโค หรือสนามแข่งขันอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน - <u>ห้าม</u> การชุมนุมมั่วสุม หรือ ทำกิจกรรม ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด หรือสถานที่อื่นในลักษณะเสี่ยงระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติการกวาดล้าง สอดส่อง และเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน การลักลอบเล่นการพนัน และให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อปราบปรามต่อไป <p style="text-align: center;"><u>ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</u></p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งที่ 60/2564)</p>

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>6. มาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 แบบบูรณาการ</p> <p>ประกาศฉบับที่ 17/2564 คำสั่งที่ 127/2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม <ul style="list-style-type: none"> - บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง - การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้จำหน่ายได้ระหว่างเวลา 11.00 - 14.00 น. และเวลา 17.00 - 21.00 น. * หลังจากเวลา 23.00 น. สามารถจำหน่ายให้ไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ * ร้านค้า หรือ สถานที่ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 นาฬิกา และเวลา 17.00 - 21.00 น. - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน <ul style="list-style-type: none"> - ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ (1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด - งดเว้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - งดการให้บริการ ส่วนที่เป็น ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก - สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส <ul style="list-style-type: none"> - สามารถเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ (1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด - จัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ชม <p style="text-align: center;">ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท</p> - ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งที่ 127/2564)
<p>7. มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า</p> <p>คำสั่งที่ 50/2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค - เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน และสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป <p style="text-align: center;">ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งที่ 50/2564)
<p>8. มาตรการ การใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการเรียนการสอน</p> <p>คำสั่งที่ 93/2564 คำสั่งที่ 137/2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้งนี้ ให้งดการส่งงานหรือมอบหมายงานรูปแบบรวมกลุ่ม และให้รวมถึงสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กหอพักนอน เดินทางกลับภูมิลำเนา - สำหรับการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในวรรคแรกด้วย

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>8. มาตรการ การใช้ อาคารเรียนหรือ สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน (ต่อ)</p> <p>คำสั่งที่ 93/2564 คำสั่งที่ 137/2564</p>	<p>- ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่ง ให้หน่วยงานทางการศึกษาเสนอขออนุญาต ดำเนินการ ผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเห็นก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป</p> <p><u>ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</u></p> <p>- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (คำสั่งที่ 93/2564) - ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 (คำสั่งที่ 137/2564)</p>
<p>9. มาตรการ เกี่ยวกับลำไย</p> <p>ประกาศฉบับที่ 18/2564 คำสั่งที่ 101/2564</p>	<p>* มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบกิจการรับซื้อลำไย และ ผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>- บังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 101 / 2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564</p> <p>- มีผู้มาขอขึ้นทะเบียนแรงงานรับจ้างเก็บลำไยทั้งสิ้น 21,408 ราย แยกเป็น แรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18,063 ราย และแรงงานต่างถิ่น (นอกพื้นที่) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,345 ราย</p> <p>- “<u>แรงงานในพื้นที่</u>” หมายถึง แรงงานขึ้นเก็บลำไย แรงงานเดินเชิง และแรงงานคัดลำไย ที่ขึ้นทะเบียนกับอำเภอท้องที่ตามภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ</p> <p>- “<u>แรงงานต่างถิ่น</u>” หมายถึง แรงงานขึ้นเก็บลำไย แรงงานเดินเชิง และแรงงานคัดลำไย ที่ขึ้นทะเบียนนอกเขตท้องที่อำเภอที่ตนไปทำงาน</p> <p>- <u>แรงงานในพื้นที่</u> ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานรับจ้างเก็บลำไย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ประจำ โดยสามารถดำเนินการยื่นเรื่องผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรตำบล ได้ (2) ให้เข้ารับการอบรมเรื่อง การเก็บลำไยคุณภาพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 และการดูแลตนเองตามมาตรการ (D-M-H-T-T) ของกระทรวงสาธารณสุข (3) กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยทันที (4) ให้รับจ้างเก็บลำไย ในหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอของตนเอง เท่านั้น หากมีการเคลื่อนย้าย แรงงานรับจ้าง ไปต่างพื้นที่ เช่น ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด ให้ถือว่าเป็นแรงงานต่างถิ่น ซึ่งจะต้องแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือแจ้งฝ่ายปกครองทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการ ตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ และจังหวัดต่อไป (5) แรงงานในพื้นที่รับจ้างเก็บลำไยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ จะได้รับบัตร ประจำตัวการขึ้นทะเบียนแรงงานรับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่และเอกสารบันทึกประจำวัน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการแสดงตัวและตรวจสอบความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อโควิด - 19 สำหรับกรณีที่ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ จะต้องแสดงหลักฐานการฉีด วัคซีนครบตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอออกหนังสือรับรอง

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>9. มาตรการเกี่ยวกับลำไย (ต่อ)</p> <p>ประกาศฉบับที่ 18/2564 คำสั่งที่ 101/2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจ้างงานเก็บลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างแรงงาน ที่มีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น - ให้เจ้าของสวนลำไยหรือผู้ประกอบการรับซื้อลำไย แล้วแต่กรณี มีหน้าที่กำกับให้ผู้รับจ้างเก็บลำไยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) ต้องจ้างแรงงานที่มีบัตรประจำตัวการขึ้นทะเบียนแล้วและเอกสารบันทึกประจำวันเท่านั้นเท่านั้น (2) ตรวจสอบเอกสารบันทึกประจำวันของแรงงาน (3) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้เพียงพอ (4) ให้ใส่หน้ากากและสังเกตว่า ผู้รับจ้างเก็บลำไยมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง (5) ให้ผู้รับจ้างเก็บลำไยแยกรับประทานอาหาร และภาชนะใส่น้ำดื่มจากบุคคลอื่น (6) ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำงาน (7) ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลาในการทำงาน - <u>แรงงานนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่</u> จะต้องเป็นแรงงานต่างถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เท่านั้น <li style="text-align: center;">ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท - ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (ประกาศที่ 18/2564) - ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งที่ 101/2564)
<p>10. มาตรการกลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการหรือโรงงาน</p> <p>ประกาศฉบับที่ 20/2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน สถานประกอบการกิจการหรือโรงงานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ นำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) มาใช้บังคับอย่างเข้มงวด - กรณีสถานที่พักกับเจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน สถานประกอบการกิจการหรือโรงงาน อยู่คนละแห่งกับสถานที่ทำงานให้นำมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้าย ระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) มาบังคับใช้ด้วย - สำหรับมาตรการควบคุมโรค หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ศปก.ศบค. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการกิจการหรือโรงงานในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุขของสถานประกอบการกิจการหรือโรงงาน - หากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้น ในสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานสถานประกอบการกิจการหรือโรงงาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงานสถานประกอบการกิจการหรือโรงงาน ยังคงให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้คำแนะนำในปรับระดับความเข้มข้นของมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป - ผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน จะต้องมียกสารแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของกิจการแคมป์ แสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ให้สาธารณสุขอำเภออำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาเมื่อได้รับการร้องขอ แก่เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ <li style="text-align: center;">ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท - ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (ประกาศฉบับที่ 20/2564)

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ
<p>11. มาตรการ ในสถานที่ แจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของ แก่ประชาชน ในพื้นที่ จ. ชม. คำสั่งที่ 107/2564</p>	<p>- การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ ต้องได้รับอนุญาต จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความจำเป็นต้องบริหารการแจกจ่าย - ดำเนินการบริหารการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม - ห้าม ใช้ที่หรือทางสาธารณะเป็นสถานที่แจกจ่าย - บริหารจัดการแจกจ่ายฯ ตามคำสั่งนี้ <p>- ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (คำสั่งที่ 107/2564)</p>
<p>12. มาตรการป้องกัน การติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล ประกาศฉบับที่ 30/2564</p>	<p>- ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ ฯลฯ</p> <p>- ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) ตามคำแนะนำของศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)</p>



ดาวน์โหลด ข้อมูล Covid -19 เกี่ยวกับ สถานการณ์ ประกาศ/คำสั่ง จากคิวอาร์โค้ด นี้
หรือที่ www.chiangmai.go.th/covid19